



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ที่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การร้องเรียน / ร้องทุกข์

เรียน ครูอำเภอนองไผ่และครูอำเภอบึงสามพัน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากครูอำเภอนองไผ่และครูอำเภอบึงสามพัน ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีการอบรม "ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ข้าพเจ้า นางสุปัญญา โพธิ์หา ตำแหน่ง ศึกษาพิเศษ กิ่งกักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอชี้แจงดังต่อไปนี้

๑. เหตุที่ไม่ให้ผู้บริหารอำเภอนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน เข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้บริหารอำเภอสรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี เข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพราะชมรมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และในวันที่ ๕ คณะผู้บริหารบางส่วนที่รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละฐาน จะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และประชุมสรุปผลโครงการ คาดว่าจะไม่พร้อมที่จะเข้ารับการอบรมเนื่องจากความเหนื่อยล้า ทำให้การพัฒนาไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้เป็นระยะต่างๆ และให้แต่ละโครงการอบรมในวันเสาร์ วันอาทิตย์เป็นหลัก ส่วนโครงการที่จัดตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เฉพาะในกรณีที่วิทยากรไม่ว่าง

๓. ในข้อร้องเรียนที่เป็นประเด็น

๓.๑ ทำไมครูอำเภอนองไผ่และครูอำเภอบึงสามพัน ต้องมาอบรมและรับ-ส่งนักเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนครูอำเภอวิเชียรบุรีและครูอำเภอสรีเทพ เข้ารับอบรมและรับ-ส่งนักเรียนในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ขอชี้แจงว่า ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพุดเตย และห้องประชุมโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สามารถบรรจุครูและนักเรียนอำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอสรีเทพ ได้ไม่เกินรุ่นละ ๔๐๐ คน ซึ่งโครงการนี้มีครูและนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมจำนวน ๗๖๕ คน จึงต้องมีการแยกกลุ่มอบรมเป็น ๒ รุ่นๆละ ๒ วัน

๓.๒ ทำไมไม่ให้ผู้บริหารอำเภอนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน เข้ารับการอบรมและรับ-ส่งนักเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่เป็นธรรมและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอชี้แจงว่า สพฐ. กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๐๐% และให้เขตพื้นที่ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำในโรงเรียนตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำไปขยายผลในโรงเรียน

๓.๓ ทำไม ผู้บริหารอบรม ๑ วัน และทำไมไม่ต้องให้ครูและนักเรียนอบรม ๒ วัน ขอชี้แจงว่า หัวข้อในการอบรมคนละกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่เข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ส่วนครูและนักเรียนแกนนำเน้นการปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนได้

๓.๔ ในการอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ วัน จึงมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับวันราชการและวันหยุดเสาร์ - วันอาทิตย์ และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ ซึ่งมาตาราการอบรมที่วางตรงกับวันที่ ๒ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะผู้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้มรการอบรมในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นางสุปญญา โพธิ์หา)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑